

ABOUT SUTHIRAT YOOVIDHYA

มูลนิธิสุทธิตร์ณ์ อยู่วิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 เป็นองค์กร
สาธารณกุศล ลำดับที่ 724 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ดำเนินงานในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นประโยชน์
สาธารณะและปราศจากนัยทางการเมือง โดยมีคุณสุทธิตร์ณ์
อยู่วิทยา เป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิสุทธิตร์ณ์ฯ ทำงานร่วมกับ
คนรุ่นใหม่ ชุมชน และหน่วยงานที่มีแนวคิดการทำงานเพื่อสังคม
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมวิจัยพัฒนา
ไปจนถึงสนับสนุนให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้โครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจริง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับคนในสังคมไทย และเกิดเป็นโครงการต้นแบบที่พร้อม
แบ่งปันบทเรียนเรื่องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน



www.suthiratfoundation.or.th

@suthiratfoundation

@syf2546

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม ขับเคลื่อนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบกและใต้ท้องทะเล
โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพื่อให้ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้รับ
การสานต่อและพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

เกษตรวิถีธรรมชาติ

ผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ด้านเกษตรวิถีธรรมชาติ และส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรวิถี
ธรรมชาติสู่เกษตรกรรายย่อย และบุคคลทั่วไป สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

สาธารณสุข

ระบบสาธารณสุขเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นของประชาชน การที่ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ
ป่วยเป็นโรค นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่อาศัยของประชาชน จึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อสุขภาพ
ชีวิตของประชาชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

การศึกษา

ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้แก่เด็กที่ขาดโอกาส สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรือโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเทศบาล เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เกิดขึ้นจริง

วัฒนธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการช่างในการบูรณะจิตรกรรม ประติมากรรมไทย และสนับสนุน
โครงการบูรณะจิตรกรรม ประติมากรรมในพื้นที่โบราณสถานของไทย เพื่อดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ไทยให้คงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

บริจาค

สนับสนุนโครงการที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งในประเด็นการขาดแคลนอาหาร หรือการ
ยกระดับบริการสาธารณสุขตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในสังคมไทย

